

LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM – MỘT TRANG SỬ MỚI CHO HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM

Ngày 22/10/2006, Hội Thư viện Việt Nam được thành lập tại Hà Nội đã đánh dấu một bước ngoặt của lịch sử ngành thư viện nước ta. Từ đây, hàng ngàn cán bộ thư viện đã có một hội nghề nghiệp chính thức – người đại diện hợp pháp cho quyền lợi của mình. Ban chấp hành hội với 31 thành viên sẽ chung vai góp sức cùng cán bộ cả nước lèo lái con thuyền thư viện Việt Nam trên bước đường phát triển trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Ngày 23/02/2007, Bộ Nội vụ đã có quyết định số 155/QĐ9-BNV, quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Thư viện Việt Nam, điều này đã tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của hội. Trong đó có điều khoản thứ 23 là điều lệ về việc thành lập tổ chức và nhiệm vụ của Liên chi hội, chi hội, Trước đây, ở cả hai hệ thống thư viện công cộng và thư viện đại học đều có các Liên hiệp thư viện được phân chia hoạt động theo khu vực địa lý. Nay, theo yêu cầu phát triển cũng như chính thức

hóa tên gọi của các tổ chức thư viện, tức là các liên chi hội, chi hội thuộc Hội Thư viện Việt Nam, Liên hiệp Thư viện các trường đại học khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), đã tiến hành đại hội thành lập Liên chi hội Thư viện đại học phía Nam vào ngày 28 tháng 8 năm 2007 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM.

Ông Nguyễn Minh Hiệp đã thay mặt Ban chấp hành Liên hiệp Thư viện các trường đại học phía Nam (FESAL) nhiệm kỳ 2004-2006 báo cáo trước đại hội những hoạt động của liên hiệp trong thời gian qua. Báo cáo cho thấy hoạt động của liên hiệp khá đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung. Tiêu biểu là hàng loạt các khóa tập huấn về nghiệp vụ thư viện hiện đại, bên cạnh đó là các hội thảo chuyên đề với các chuyên gia thư viện trong nước và quốc tế, đã góp phần đặc lực vào sự phát triển của hệ thống thư viện đại học



Ban chấp hành Liên hiệp báo cáo kết thúc nhiệm kỳ và nhận kỷ niệm chương



Quang cảnh Đại hội

phía Nam nói riêng và ngành thư viện Việt Nam nói chung. Điều quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải biết, để có được những thành quả hôm nay, liên hiệp đã kế thừa và phát huy một cách hiệu quả rất nhiều kinh nghiệm và sự sáng tạo trên nền tảng Câu lạc bộ thư viện trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thành lập ngày 21/11/1998). Qua hai nhiệm kỳ, FESAL đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng với phương châm “*củng cố tổ chức và hoạt động thư viện các trường đại học, nhằm liên kết, phối hợp hoạt động, trao đổi kinh nghiệm, tích hợp và chia sẻ nguồn lực thông tin, phát triển mạng lưới thư viện các trường đại học*”.

Hôm nay, FESAL kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng có quyết định thành

lập Liên hội Thư viện Đại học phía Nam thuộc Hội Thư viện Việt Nam do Chủ tịch hội Nguyễn Thị Ngọc Thuận ký ngày 6 tháng 6 năm 2007. Hơn 70 đại biểu từ 34 đơn vị thư viện thành viên chính thức (có đơn gia nhập) và một số đơn vị khác với vai trò quan sát viên đã tề tựu để tham dự đại hội và bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Nam. Đã có 10 người được đề cử và ứng cử vào Ban chấp hành Liên chi hội: ThS. Âu Cẩm Linh, ThS. Hà Lê Hùng, ThS. Hoàng Thị Thục, ThS. Nguyễn Minh Hiệp, ThS. Lê Quỳnh Chi, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ông Phạm Hồng Thái, ThS. Thái Thị Thanh Thủy, BS. Trần Thanh Xuân, và Ông Vũ Xuân Quý. Ban bầu cử do Ông Hồ Văn Thủy điều hành.



Đại biểu bỏ phiếu bầu cử



Ban chấp hành Liên chi hội ra mắt



Ông Phạm Thế Khang phát biểu và tặng quà lưu niệm cho Liên Chi hội

Ban chấp hành Liên chi hội gồm 07 thành viên đạt số phiếu cao nhất qua kết quả bầu cử, đại diện cho các đơn vị: Thư viện Đại học khoa học Tự nhiên, Thư viện Đại học Mở, Thư viện Đại học Công Nghiệp, Thư viện Đại học Y – Dược, Thư viện Đại học Nha Trang, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Đà Lạt, Trung tâm Thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng. Ban chấp hành mới nhận nhiệm vụ và nêu cao quyết tâm giữ vững truyền thống *“năng động trong quá trình cải tạo và sáng tạo trên bước đường phát triển”*, phát huy sức mạnh của sự đoàn kết nhất trí trong việc thống nhất nghiệp vụ và phương hướng phát triển để nhanh chóng hội nhập với cộng đồng thư viện khu vực và thế giới.

Trong bài phát biểu của mình Ông Phạm Thế Khang, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Thư viện Việt Nam cũng đã nhấn mạnh rằng FESAL đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, và theo yêu cầu của lịch sử phát triển nên Liên chi hội phải ra đời với tên gọi Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam. Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan thử thách, trước nhất phải vận động các đơn vị thư viện còn lại tham gia vào Liên chi hội, tích cực tuyên truyền về

tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội Thư viện Việt Nam, để tất cả các cán bộ thư viện đều thấm nhuần ý nghĩa của việc trở thành Hội viên của Hội Thư viện Việt Nam. Ông cũng đề nghị phương châm hoạt động mới của Liên chi hội là *“Chủ động, sáng tạo và hiệu quả”*. Thay mặt Hội Thư viện Việt Nam, Ông đã trao tặng Liên chi hội Bức tranh *“Khuê Văn các”* nằm trong quần thể kiến trúc Văn miếu Quốc tử giám – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi hội tụ những tinh tú của đất trời, của nước Việt mền yêu, phải chăng ngầm động viên tinh thần tiên phong của Liên chi hội đầu tiên được thành lập sau Hội Thư viện Việt Nam.

Ban chấp Liên chi hội đã có cuộc họp và quyết định Liên chi hội sẽ chính thức mang tên giao dịch quốc tế là *“Vietnamese Library Association of Southern Academic Libraries - VILASAL”*. Chúng tôi những thành viên đầu tiên của VILASAL chân thành chúc mừng cho liên chi hội và nguyện cùng sát cánh với ban chấp hành để góp một *“tay chèo”* vào sức mạnh chung nhằm đưa con tàu thư viện Việt Nam lướt sóng và nhanh chóng hội nhập với cộng đồng thế giới.

THÚY HƯƠNG ghi